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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 209– 2/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  24  กุมภาพันธ์  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  5 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8 นายเชาวัชร์  ตรงจิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง  
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ 8คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  4 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  5 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  6 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
10 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 209 – 2/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

  1.1.1  สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง  ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการ               
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565   

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดง                 
ความยินดี 

  1.1.2  เรื่องสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2565 ที่ผ่านมา โดย
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด
นครปฐม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับได้ฟังบรรยายพิเศษจาก นายสุรวัช  อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (สทท.) เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาในการมีส่วนร่วมพลิกฟ้ืนการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
หลังสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้าง
บุคลากรและสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต โดยประธานได้มอบหมายให้
ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมฯ 
ได้รับทราบต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนกุมภาพันธ์  2565 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 

ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 -  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ในการนี้ 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทูลเกล้าถวายผ้าย้อมครามน้ำทะเล 
ลายอัตลักษณ์สงขลา ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มผู้วิจัย อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์  อาจารย์ชไมพร มิตินันท์วงศ์ 
อาจารย์นภท์ชนก ขวัญสง่า อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง และ นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นลักษณะการย้อมครามจากน้ำทะเล ที่นำพืชธรรมชาติ 
อาทิเช่น มะเดื่อป่า แก่นขนุน และคราม ที่มีในภาคใต้มาใช้ย้อมผ้าลวดลาย และลายผ้าจากบล็อคพิมพ์ทองเหลือง   
เป็นลายอัตลักษณ์สงขลา จากกลุ่มอุทยานผ้าปาเต๊ะ (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง) 

 -  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณะ
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย โดยศาตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ นายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
สถาบันการศึกษา เพ่ือนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน    
การสอนที่มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             
ศรีวิชัย 

 -  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) นำโดย นายวรทัต บันลือเขตร์ ผู้จัดการฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม Smart Farming นายจิโรจน์ 
สำแดง นายอำเภอขนอม เกษตรอำเภอขนอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขนอม 
และผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ตำบลท้องเนียน ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming นั้น เกิดจากความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ โดยมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุน
ทุนในการดำเนินการ บนพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่ขนอม กว่า 10 ไร่  จึงเปิดเป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming” ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจได้
ศึกษาเรียนรู้ มีแนวคิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งต่อยอดหลักสูตรการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสามารถนำไปสร้างอาชีพของตนเองได้ในอนาคตต่อไป เกิดระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้สังคมหรือชุมชนมีคุณภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญมี
ผลผลิตที่ดี นำมาสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน 
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            -  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์          
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูประบบงานฟาร์ม  และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบประชุม
หารือข้อราชการและลงพ้ืนที่ตรวจงานเพ่ือปฏิรูประบบงานฟาร์ม ด้านสัตวศาสตร์ และด้านพืชศาสตร์ โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ 
พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดงานฟาร์ม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุม ณ  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์   
 -  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนที่เข้าเยี่ยม
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือยก
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี นำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยภายใต้
การกำกับดูแลของหน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ นอกจากนี้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของเล่นจากแผ่นไม้ มาจัดแสดงให้อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนได้รับชม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา 
 -  เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้า
โครงการวิจัยฯ ได้เข้าร่วมงานส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และกาแฟของอินโดนีเซีย (Trade 
Promotion of INdonesian Spices) ณ Seesea Resort จัดโดยกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา ภายในงานได้
จัดบูธเสนอโปสเตอร์งานวิจัย และสมาชิกชุมชนขับเคลื่อน Pakbara Village Destination มีการจัดบูธแสดงสินค้า
อย่างหลากหลาย 
 -  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2022   
ในรูปแบบออนไลน์ นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition Platform  มีการแสดงผลงานนิทรรศการ การ
บรรยาย ให้ความรู้เข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในคณะต่าง ๆ 
อีกทั้ง รับฟังและร่วมพูดคุยระหว่าง นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาบอกกล่าวความประทับใจในการเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 -  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา  
 1. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
โครงการประกวดออกแบบโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ภายใต้หัวข้อ “Songkhla lake Homestay” 
ต้นแบบที่พักและเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  จัดโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Vernacular Style    
ประเภทที่ Modern Style ณ ห้องประชุมม่ิงเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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 2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวด New 
Gen Inventors Award 2021  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2565 โดยส่งผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลระดับอุดมศึกษา 3 รางวัล คือรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัล              
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากนวัตกรรมระบบติดตามเรือนำเที่ยวโดยใช้โครงข่ายลอร่า กรณีศึกษาชมรมเรือท่องเที่ยว    
รับทุนการศึกษา 60,000 บาท  และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเครื่องหั่นส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ 
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตร  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  รายงานการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการ
ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ได้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่วันที่ 31  มกราคม  2565 ที่ผ่านมา  โดยมีเงื่อนไขของการเปิดการ
เรียนการสอน คือ นักศึกษาต้องผ่านการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยจากข้อมูลพบว่า
นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 13,103 คน เข้าเรียนแบบปกติ (On-site) จำนวน 3,919 คน  และเข้าเรียนแบบออนไลน์ 
จำนวน 9,184 คน ซึ่งจากการสำรวจพบว่านักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนแบบปกติ (On-site)  มีประมาณร้อยละ 29.91 
ประสงค์เรียนแบบออนไลน์ ร้อยละ 70.09 จากนักศึกษาทั้งหมด โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนแบบปกติ (On-site)  
จำแนกเป็นวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 171 คน พ้ืนที่ไสใหญ่ 645 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 80 คน วิทยาเขตตรัง 702 คน  วิทยาลัยรัตภูมิ 253 คน และพ้ืนที่สงขลา 2,068 คน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นนักศึกษาจากคณะที่มีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นต้น ส่วนนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ 
ส่วนใหญป่ระสงค์ท่ีจะเรียนแบบออนไลน์ 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565  มีผู้ติดเชื้อสะสม
ทั้งหมด 255 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา 168 ราย  พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 33 ราย และพ้ืนที่
จังหวัดตรัง 54 ราย เป็นนักศึกษา 194 ราย และบุคลากร 61 ราย และในเรื่องของการตรวจคัดกรองเฝ้าระวัง การ
ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ จาก
ข้อมูลพบว่า จำนวนบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมด 14,915  คน มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) แล้ว จำนวน 4,010 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88  โดยจำแนกเป็นพ้ืนที่สงขลา ร้อยละ 28.58  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 27.01  และวิทยาเขตตรัง ร้อยละ 15.19 โดยจากการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK 
จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 27  มกราคม - 23  กุมภาพันธ์ 2565  พบว่ามีบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อทั้งสิ้น  88 คน 
เป็นบุคลากร 22 คน และนักศึกษา 66 คน โดยในพ้ืนที่สงขลา พบผู้ติดเชื้อ 53 คน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 13 คน 
และวิทยาเขตตรัง 22 คน  โดยนักศึกษาที่ติดเชื้อ เป็นนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ 44 คน และนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
(On-site) 22 คน ซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างจะมีแนวโน้มมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ฉะนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำ
ข้อมูลเหล่านี้มาประชุมร่วมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะมีมาตรการเช่นใดต่อไป  โดยพิจารณาว่าคณะใดที่
สามารถจะเรียนแบบออนไลน์ได้ จะพิจารณาให้เรียนแบบออนไลน์ แต่คณะใดที่มีความจำเป็นต้องมาเรียนแบบปกติ 
(On-site) อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะได้หารือกับแต่ละคณะต่อไป โดยมหาวิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ว่า
หากคณะ สาขา ใด พบบุคลากรหรือนักศึกษาติดเชื้อ ในส่วนของผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ส่วนผู้ที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด จะต้องดำเนินการสอนหรือปฏิบัติงานแบบออนไลน์  เป็นระยะเวลา 10 วัน ในส่วนของนักศึกษา              
การจะพิจารณาว่าจะกลับมาเรียนแบบปกติ (On-site) หรือไม่ ให้อยู่ในความอนุญาตของผู้ปกครอง ส่วนห้องเรียนที่มี
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นักศึกษาติดเชื้อ จะมีการฆ่าเชื้อ และปิดห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และหลังจากนั้นให้คณะพิจารณาว่าจะให้หลักสูตร
หรือสาขานั้นกลับมาทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) อีกหรือไม ่

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.3  การบรรยายพิเศษ บทบาทสถาบันการศึกษาในการมีส่วนร่วมพลิกฟ้ืนการท่องเที่ยวของประเทศไทย   
หลังสถานการณ์โควิด 19  โดยนายสุรวัช  อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(สทท.) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของการบรรยายพิเศษ บทบาท
สถาบันการศึกษาในการมีส่วนร่วมพลิกฟ้ืนการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด 19  โดยนายสุรวัช  
อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเที่ยว (ATTA) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องดังกล่าว
ในที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2565 ที่ผ่านมา  โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้มีการจัดทำสมุดปกขาวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกันจัดทำขึ้น 
เป็นแผนที่นำทางในระยะ 5 ปี ให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย    
และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อน ได้แก่ เรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาคการเกษตร 
และเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดยตนเป็นผู้ประสานงานในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ในโอกาสการประชุมฯ ดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญนายสุรวัช  อัครวรมาศ มาบรรยายพิเศษ รวมทั้งพูดคุยให้การชี้แนะ และ
ทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของสมุดปกขาว           
ที่ดำเนินการอยู่  โดยในสมุดปกขาวในภาคของการท่องเที่ยว จะประกอบไปด้วยหลายมิติด้วยกัน โดยสามารถสรุปได้
เป็น 3 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่ และสอดคล้องกับสมุดปกขาวที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสรุปได้ว่า ในเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
จะต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้าง หรือนำนวัตกรรมไปใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับ
การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านกลุ่มของเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องไปเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังจาก
สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แนะนำว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ดำเนินการในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ กำลัง
ดำเนินการอยู่ในการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน และอีกประการ คือ เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยทั้ง 
3 เรื่อง ที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แนะนำให้ดำเนินการ นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในสมุดปกขาวของ 9 มทร. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ไปยังแหล่งเงินที่จะขอสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ 9 มทร.  
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   การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินการเรื่องท่องเที่ยว             

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานสำคัญในพ้ืนที่ ฉะนั้น การจะไปทำรายละเอียดในระดับพ้ืนที่ ระดับชุมชน      
ในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน หรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ดีขึ้น มหาวิทยาลัยฯ ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแบบปกติ (On-site) กับทุกภาคส่วน
ที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว เพ่ือให้หน่วยงานและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือกันในเรื่องของการจัดทำแผนและข้อเสนอโครงการร่วมกัน น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการขับเคลื่อนเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้ และมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนไว้ตั้งแต่ต้น 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้  
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า ในเรื่องของการ

ท่องเที่ยว ยังมีอีกหลายเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นได้ โดยตนเห็นว่าเรื่องที่
น่าสนใจคือเรื่องการสร้างถนนสายปราสาทหิน ทางภาคอีสาน ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่แหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันมาร่วมเป็นกรรมการด้วย ฉะนั้น การขับเคลื่อนในเรื่อง
การท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตนยินดีที่จะประสานและเชิญ นายยุทธศักดิ์ 
สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมด้วย 

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม ยังกล่าวอีกว่า การที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางและเป็นฐานของเยอรมัน
ในภาคใต้ นั้น ในเรื่องผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าย้อมครามน้ำทะเล ลายอัตลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
เป็นตัวแทนเรื่องการพัฒนาผ้าไทยออกไปสู่ตลาดโลก โดยอาจจะดำเนินการจัดเป็นงานแสดงสินค้า (Trade Fair) 
เพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยจัดขึ้นในภาคใต้ ซึ่งตนยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำ
ประเทศไทย และนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบริษัท บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จำกัด และยังเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในการดำเนินการร่วมกันที่จะนำเรื่องของผ้าไทยออก
ไปสู่ตลาดโลก ทั้งนี้ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตนได้ติดต่อประสานกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเดินทางมาจังหวัดตรัง และตนได้เชิญเอกอัครราชทูตเยอรมันมาเยือนจังหวัดตรัง 
และจังหวัดกระบี่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันวางแผนในการที่จะพัฒนาจังหวัดกระบี่ ให้เป็นศูนย์กลางของ
ท่าเรือน้ำลึก และกองทัพเรือ มีความสนใจในเรื่องของการสร้างความมั่นคงของแถบทะเลอันดามัน ซึ่งตนได้ประสาน
ไปยัง นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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 1.4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร   
และนายสลิล โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้แจ้งให้
ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดตรัง ได้ประสานให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง “งานวิวาห์ใต้สมุทร 2022”ครั้งที่ 25 (The 25 th 
Trang Under Water Wedding Ceremony) 

  นายสลิล โตทับเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ในการ
จัดงานเลี้ยง “งานวิวาห์ใต้สมุทร 2022” นั้น เดิมทีจะจัดขึ้นที่หาดวิวาห์ใต้สมุทร แต่เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งอุทยานมีคำสั่งไม่ให้จัดงานในพื้นที่ ทางหอการค้าจังหวัดตรัง จึงได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เพ่ือขอสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานเลี้ยง โดยงานเลี้ยงวิวาห์ใต้สมุทร จัดขึ้น 
ณ บริเวณชายหาดราชมงคลตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน 
ส่วนใหญ่ กล่าวชื่นชมความสวยงามของหาดราชมงคลตรัง ว่าสามารถเป็นจุดที่สามารถเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน หรือ
งานเลี้ยงทั่วไปได้ ฉะนั้น จึงเห็นว่าวิทยาเขตตรัง ควรจะมีการปรับตกแต่งสถานที่ ให้สามารถเป็นจุดที่ใช้จัดงานเลี้ยง
สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นการหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 208 - 1/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่ 27  มกราคม  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 208 - 1/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่ 27  มกราคม  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 
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   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ความเป็นมา     
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 191-8/2563 เมื่อวันที่ 

24 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มุ่งเน้นการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน นั้น ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 7 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564 เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 
2564 โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรด
ทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 
2565 ต่อไป  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรจะมองอนาคตในสองปีข้างหน้า ว่าคณะจะต้องทำเรื่องอะไรบ้าง 
โดยเฉพาะเรื่องนักศึกษา ว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษา รู้จักคณะมากขึ้น และเข้ามาเรียนมากขึ้น รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับรู้ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  
 2. การจะทำให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความก้าวหน้า ผู้บริหาร โดยเฉพาะคณบดี ควรหารือ
ปัญหาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หรือสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง เพ่ือจะได้ช่วยหาแนวทางแก้ไข
และให้การสนับสนุนยิ่งขึ้น ซึ่งจากแผนที่นำเสนอจะเห็นได้ว่ามีการนำเสนอให้เห็นเฉพาะด้านที่ดีหรือเสนอปัญหาไป
ในทางที่ดี เช่น ปัญหาจำนวนบุคลากรที่ลดลง คณะต้องชี้ให้เห็นได้ว่าจำนวนบุคลากรที่ลดลงจะส่งผลอย่างไรต่อ
คณะ จะให้มหาวิทยาลัยฯ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องนี้อย่างไร ทำอย่างไรที่จะเพ่ิมจำนวนบุคลากร หรือแม้แต่
ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับลดลง คณะก็ไม่ได้สะท้อนปัญหาให้รับทราบจริง ๆ ว่าเมื่องบประมาณลดลง ทั้งจาก
ภาครัฐและส่วนของมหาวิทยาลัยฯ  คณะจะเกิดปัญหาเช่นใด ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือคณะเพ่ิมเป็น
พิเศษอย่างไร เพ่ือรองรับกับแผนงานของคณะ เป็นต้น 
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 3. ปัญหานักศึกษาที่ลดลง แม้ว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะมีการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะ เพ่ิมงานวิจัยและบริการวิชาการ แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีนักศึกษา
เข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้นแต่ประการใด ฉะนั้น คณะควรจะมีกลยุทธ์ในการหานักศึกษาเข้ามาเรียนเพ่ิมมากขึ้น ต้องมีแผน
เชิงรุกที่จะมุ่งหาลูกค้าโดยตรง  โดยการนำเสนอข้อมูลให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ผลงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 
ให้นักศึกษาซึ่งเป็นลูกค้าเหล่านั้นโดยตรง ให้นักศึกษาได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง  
ต้องมีการสร้างคนกับความความรู้ควบคู่กันไป แม้จะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา แต่หากไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน 
ผลงานวิจัยก็จะไม่เกิด ฉะนั้น แผนการจัดการศึกษาจะต้องเป็นแผนเชิงรุกให้มีความชัดเจนกว่านี้ 
 4. วิสัยทัศน์และปรัชญาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือบ่งบอกว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
ในภาคใต้อย่างไร เนื่องจากเดิมทีคณะนำเอาวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นหลัก ซึ่งค่อนข้างที่จะ
กว้างเกินไป ฉะนั้น คณะจะต้องพยายามทำให้วิสัยทัศน์และปรัชญาของคณะ ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เพ่ือเป็นสิ่ง
สะท้อนในการที่จะทำให้นักศึกษาได้รับรู้ว่าคณะมีทิศทางเช่นใด ความสนใจที่มีต่อคณะอาจจะเพ่ิมขึ้น 
 5. จากรายงานความก้าวหน้าฯ ที่นำเสนอ มีหลายเรื่องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาไปจากเดิม
พอสมควร ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางเรื่องเป็นจุดเด่นของคณะที่สามารถขยายผลต่อได้ เช่น เรื่องของการไปช่วยจำหน่าย
มังคุดให้กับชาวบ้าน ซึ่งเรื่องนี้หากนำไปขยายผลทำในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ก็สามารถที่จะช่วยชาวบ้านและเกิดผลดีต่อ
ชุมชนมากข้ึน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะได้ดำเนินการอยู่ หากขยายผลต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่ายได้มากขึ้น 
จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 6. มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเรื่องของการทำศูนย์วิจัย
อาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน ผู้ประกอบการ ในการผลิตอย่าง
ครบวงจร ทั้งการให้ความรู้ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพและรับรองคุณภาพ  
เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ หากคณะมีศูนย์ฯ ดังกล่าวที่สามารถดำเนินการได้ใน
ระดับท้องถิ่น จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เป็นอย่างมาก 
 7. เนื่องจากในภาคการเกษตรส่วนใหญ่ จะพบปัญหาเรื่องของพ่อค้าคนกลางมีการกดราคา ฉะนั้น 
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การวางแผนทางการตลาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรหาบุคคลที่เป็นพ่อค้า            
คนกลาง มาช่วยวางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์ และเป็นสื่อกลางทางการตลาดเพ่ือเข้ามาช่วยการดำเนินงานของคณะ 
 8. ในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การหาตลาด กลไกการหาตลาด กลไกการหาผู้ผลิต หาก
มหาวิทยาลัยฯ ได้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้ 
การดำเนินงานจะทำได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการสร้าง
แพลตฟอร์ม และระบบไอซีท ี
 9. การดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควรจะเน้นในเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ซึ่ง
จะสามารถช่วยชาวบ้านและชุมชนได้มากขึ้น เมื่อทำงานวิจัยแล้วจะต้องให้เกิดผลิตภัณฑ์ เช่น มังคุด เป็นเรื่องที่
น่าสนใจมาก และเป็นของที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น แม้ว่างานวิจัยเรื่องมังคุดจะมีเยอะแล้ว แต่คณะควรหาช่องทางที่จะ
ได้เข้าไปร่วมด้วย ซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่มีระยะเวลา 2-3 ปี และคณะควรจะลดงานวิจัยที่ดำเนินการออกมาแล้ว
เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ OTOP  โดยในช่วงแรกหากคณะยังไม่ค่อยมีความพร้อมอาจจะทำ OTOP ไปก่อนได้ แต่จะต้อง
วางแผนว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า จะต้องยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางการตลาดสูงขึ้น 
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 10. ปัญหาเรื่องงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยฯ จะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้ไป ประกอบกับคณะอาจจะยังไม่แสดงศักยภาพเท่าที่ควร ที่จะทำให้
มหาวิทยาลัยฯ มีความม่ันใจว่าหากมหาวิทยาลัยฯ ลงทุนไปแล้ว จะได้รับผลตอบแทนคืนหรือไม่ ฉะนั้น คณะควรจะ
แสดงศักยภาพให้มหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นอย่างชัดเจน 
 11. ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตรยังมีน้อยมาก อาจารย์บางรายมี
ศักยภาพดีมากในการวิจัย แต่ไม่ได้เข้ามาช่วย และอาจารย์ที่ทำวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเดิม ๆ ฉะนั้น การจะทำให้
คณะสามารถพัฒนาไปได้  บุคลากรในคณะจะต้องให้ความร่วมมือกันมากขึ้น และคณะควรจะสร้างนักวิจัยราย             
ใหม ่ๆ ขึ้นมา และอาจจะต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาของอาจารย์จำนวนมากที่อยู่ใน Comfort Zone ให้ปรับตัว
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และเข้ามาร่วมมือกัน  
 12. การที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – 
Degree) ขึ ้นมา ควรจะมีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าหลักสูตรเป็นที ่ต้องการจริงหรือไม่ กลุ ่มเป้าหมายคือใคร 
หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 
 13. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree) และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ทีค่ณะอุตสาหกรรมเกษตร
ดำเนินการพัฒนาขึ้นมา ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 และสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือที่จะสร้างหลักสูตรขึ้นมาให้เกิดประโยชน์    
มากที่สุด และเกิดชื่อเสียงต่อคณะ ต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 14. ในการจัดทำหลักสูตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ขึ้นมา ควรจะมอง 
เรื่องของศิษย์เก่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ฉะนั้น จะต้องมองศิษย์เก่าเป็นตัวตั้งก่อน เช่น มีเงื่อนไขในการศึกษา หาก
เป็นศิษย์เก่าเรียนฟรี 1 วิชาก่อน เป็นต้น เพื ่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
(Upskill & Reskill) หากสามารถใช้ศิษย์เก่าให้เป็นประโยชน์ ก็จะได้ลูกค้าจากศิษย์เก่า นอกเหนือจากบุคคลทั่วไป
ด้วย 
 15. ทิศทางของการพัฒนางานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในเรื่องของโปรตีนทางเลือก 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และคาดว่าจะเป็นอาหารอนาคต (Future Food) ที่จะมาตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแน่นอน 
และเห็นว่านอกจากโปรตีนทางเลือก เช่น โปรตีนทางเลือกจากแมลงแล้ว ทิศทางที่คณะควรจะมองด้วย คือ 
อาหารที่มาจากโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Beyond Meat plant-based proteins) ซึ่งการดำเนินการใน 
2 เรื่องนี้จะเป็นเทรนด์ที่มาแรงในอนาคต นอกจากนี้ คณะควรจะมองทิศทางในเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SME) โดยคณะลงทุนสร้างโรงงานผลิต ห้องปฏิบัติการ   
ให้ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่าผลิต แล้วคณะเป็นที ่ปรึกษาให้ หรือคณะเป็นผู ้ร ับจ้างผลิตให้             
ในระยะเวลา 2-3 ปี เพื่อให้ SME เหล่านั้น มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ในแผนการดำเนินงานของคณะฯ ยังคงมีการ
จัดทำคำของบประมาณเพื่อปรับปรุงครุภัณฑ์สายการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท โรงงานแปรรูปอาหาร
ในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท ซึ่งการผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ได้ล้าสมัยไปแล้ว คณะต้องมองเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
หรือคณะอาจจะไปร่วมมือกับโรงงานที่ผลิตอาหารกระป๋อง คณะจะได้ไม่ต้องลงทุนเอง  
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 16. ในรายงานความก้าวหน้าฯ ที่กล่าวถึงงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การสร้าง
รายได้จากบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จากงบประมาณที่ขอมา 2.4 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นรายได้ของคณะ 
เพราะงบประมาณที่ได้มา คณะต้องมาทำให้เกิดเงินจากส่วนดังกล่าวเพ่ิมได้เป็นกี่เท่า กี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะเป็นเงิน
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริง 
 17. ในรายงานความก้าวหน้าฯ ควรจะรายงานผลที่วัดออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เช่น จำนวน
ผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ในรอบปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเมื่อสามปีที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาต่อจำนวน
อาจารย์ รายรับต่อรายจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อค่าใช้จ่ายของบุคลากร รายได้จากทุนภายนอกต่อจำนวน
อาจารย์ รางวัลที่ได้รับต่อปีการศึกษา เป็นต้น หากรายงานเป็นตัวเลข จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าผลการ
ดำเนินงาน ขึ้น-ลง อย่างไร 
 18. รายงานความก้าวหน้าที่นำเสนอฯ ควรจะมีการเขียนวิสัยทัศน์กับปรัชญาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรด้วย และการเขียนที่ดีจะต้องเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เช่น เงินรายได้ของอาจารย์เพิ่มข้ึนหรือลดลง
อย่างไรจากฐานซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เป็นจำนวนตัวเลข ที่ ไม่ทราบว่าฐานคืออะไร และในรายงานยังพบ
ข้อบกพร่องในการใช้คำ ซึ่งพบว่าใช้ภาษาไม่เหมาะสม  เช่น  
 - หน้าที่ 5  “มีแนวโน้มจำนวนนักศึกษาที่สมัครค่อนข้างน้อย และทางคณะฯ กำลังหาช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์” ซึ่งคณะมีวิธีการในการดำเนินการอยู่แล้ว มิได้เป็นการหาช่องทาง 
 - หน้าที่ 23 “การหารายได้ของคณะฯ สามารถดำเนินการได้ 2 ทาง คือ 1. การสร้างรายได้จากการ
ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ เรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การได้รับ
งบประมาณสนับสนุน การทำวิจัย” ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วไม่ได้เป็นรายได้ที่เกิดจากการใช้แรงงานแต่อย่างใด และใน
การใช้ภาษาค่อนข้างไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2564     
ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์   

 ความเป็นมา 
   ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้มีปริมาณจุด
กระจายสัญญาณเพิ่มขึ ้นและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเร่งด่วน จำนวน เงิน 
7,069,200 บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น 
  ด้วยภารกิจดังกล่าว มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการอนุมัติใช้เงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา แล้วนั้น 
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 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีว ิช ัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย เพื ่อโปรดทราบการอนุมัต ิ
งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 7,069,200 บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันสอง ร้อย
บาทถ้วน) เพ่ือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์  
  ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ  ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 (รวมเงินลงทุน
หลังหักเงินกัน) มีจำนวนเงิน 195,184,550.84 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้า
สิบบาทแปดสิบสี่สตางค์สตางค์) เมื่ออนุมัติใช้ครั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน 
188,115,350.84 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่
สตางค)์ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ดังเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาจ้างกรณีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ความเป็นมา 
  ด้วย นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ครบกำหนดตามสัญญาจ้างใน
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้มีหนังสือมายัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต ใน
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และ 
กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดย นางสาวเศวตรฉัตร  นาคะชาต ได้ผ่านการ
ประเมินผลการสอน และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
ประกอบด้วยงานวิจัย จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
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  1. เศวตฉัตร  นาคะชาต และประสิทธิ์  กุลพรหม. ๒๕๖๑.  ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
สื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในวิถีวัฒนธรรม โหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ ๑  “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

  2. Sawettachat Nakachat, Kuldara Peanjaroen, Supawan Tantasuttikul and Hathairat 
Wattanpruek. 2565. The Development of Homestay Model Based on Community Identity: A 
Case Study of Tamod Community, Tamod Subdistrict, Tamod District Phattalung Province.  
NVEO3-Natural Volatiles & Essentail Oils Volume: 8 Issue: 4 Page 11545-11563. 

  3.  เศวตฉัตร นาคะชาต  กรองกาญจน์   ถมแก้ว แล ะอุบลรัตน์  นวลประกอบ. ๒๕๕๙.                
กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษา ชุมชนท่าหิน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่๑ : ฉบับที่ ๒. หน้า ๔๔-๕๙ 
 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ใช้บังคับกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ทั้ งนี้ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๖๕ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป อันมีผลให้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) ถูกยกเลิก เป็นเหตุให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสิ้นผลบังคับใช้ไปด้วย จึงทำให้การให้สิทธิ์ในการเสนอผลงานทางวิชาการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้ในการ พิจารณาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่สามารถกระทำได้ และขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีข้อบังคับท่ีจะใช้สำหรับ
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้น กรณีของ นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต  เป็นกรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าการยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่น
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามสัญญาจ้าง จะถือว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแล้วหรือไม่ 
  เมื่อขณะนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานบุคคล จึงตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เสนอมาข้างต้นเปรียบเทียบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลางที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งผู้ขอเป็น First Author หรือ Corresponding Authors อย่างน้อย 
๑ เรื่อง พบว่ามีงานวิจัยที่เข้าตามหลักเกณฑ์เพียง ๑ เรื่อง  คือเรื่องที่ ๒ ส่วนอีก ๒ เรื่องนั้น การเผยแพร่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าว 
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 ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ ได้ยื่น เรื่องกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ                     
อยู่ภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนด และขณะที่ยื่นเรื่องขอกำหนดตำแหน่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีข้อบังคับที่จะใช้สำหรับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรให้ นางสาวเศวตรฉัตร 
นาคะชาต  ปฏิบัติราชการต่อไปก่อน และนำเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ได้มีมติ
เห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาใช้บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  แล้วแต่ความ
ประสงค์ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และกองบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ที ่
พนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ได้เสนอมาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งมีปริมาณเพียงพอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 

  1. อนุญาตให้ นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต ปฏิบัติราชการต่อไปโดยให้ถือว่าการยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
   2. อนุญาตให้ นางสาวเศวตฉัตร นาคะชาต มีสิทธิเลือกหลักเกณฑ์การประเมินได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่กำลังจัดทำ
ขึ้นใหม่ โดยให้ถือเอาวันแรกที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องการเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติว่า “การกำหนดตำแหน่ง 
ระบบการจ้าง... และการอ่ืนเกี่ยวที่กับการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา” และมาตรา 17(13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 - งานวิจัย เรื่องที่  2 . Sawettachat Nakachat, Kuldara Peanjaroen, Supawan Tantasuttikul 
and Hathairat Wattanpruek. 2565. ควรปรับตัวเลข พ.ศ. 2565 เป็น ตัวเลข ค.ศ. 2022 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. อนุญาตให้ นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต ปฏิบัติราชการต่อไปโดยให้ถือว่าการยื่นขอกำหนด

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง  
   2. อนุญาตให้ นางสาวเศวตฉัตร นาคะชาต  มีสิทธิเลือกหลักเกณฑ์การประเมินได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่กำลัง
จัดทำขึ้นใหม่ โดยให้ถือเอาวันแรกที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องการเสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
   3. รับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาบังคับใช้แก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งโดยอนุโลม  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีผลให้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) ถูกยกเลิก เป็นเหตุให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมสิ้นผลบังคับใช้ และสิทธิ์ของผู้ยื่นที่ประสงค์จะยื่นเสนอผลงานทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่สามารถกระทำได้ 
  ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ได้แจ้งว่า ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้
บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่น
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ออกหลักเกณฑ์
ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มาใช้บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนใน



-18- 
 

สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยได้จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่น
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว ๑  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และมาตรา 17(13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ ่งบัญญัติว่า 
“พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
 ศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์   ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีการขอตำแหน่งทาง
วิชาการเฉพาะด้าน นอกจากการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป โดยผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดใน  5 ด้าน ได้แก่ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์
สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา ซึ่งในกรณีที่มีการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง                 
ทางวิชาการ ใน 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ด้านนั้น ๆ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพ่ิมขึ้นอีก 5 ด้าน และเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ พร้อมทั้งระบุ
สาขาวิชาของตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ โดยความพร้อมในเรื่องนี้ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องมีความพร้อมของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะดำเนินการได้ 
จึงเห็นว่าในระยะแรกสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะยังไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ทั้ง  
5 ด้าน นั้นก่อน โดยหากมีผู้ เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถที่จะขอใช้คณะกรรมการ ก.พ.ว.                  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปก่อน 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสำรวจว่าโดยทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และโดยความพร้อมของ
บุคลากร จะมีคณาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในด้านใดบ้าง เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะไม่มีผู้ขอกำหนดตำแหน่งครบทั้ง 
5 ด้าน ฉะนั้น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจว่าจะมีการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านใดบ้าง นั้น  จะเป็นแนวทางในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในด้านนั้น ๆ ต่อไป 
 2. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรใช้ระเบียบเดียวกัน เพราะหาก ก.พ.อ. มีการ
ประกาศหลักเกณฑ์ใดออกมา จะต้องบังคับใช้กับทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทำให้ขาดความ
ยืดหยุ่น ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดทำระเบียบเฉพาะกับพนักงานมหาวิทยาลัยแยกออกมาจากข้าราชการ 
 3. เนื่ องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ ง                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งว่า ใช้บังคับได้ เมื่อวันที่               
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง 4  เดือน ฉะนั้น ในการประกาศ               
ควรจะประกาศให้มีผลบังคับย้อนหลังไป วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบในการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์               
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ออกหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มาใช้บังคับแก่การ
ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย   
ได้จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังเสนอ 
และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  ลับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565 
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบในเรื่องของการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งว่า ตามที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ
สภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับปรุงเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวน 30 หลักสูตร ซึ่งจะต้องปรับปรุง
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีการวางแผนและให้หลักสูตรดำเนินการ
ล่วงหน้ามาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ว่าด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้น และระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด ทำให้ใน
เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม จะมีหลักสูตรอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพราะฉะนั้น จะทำให้วาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีหลักสูตรค่อนข้างเยอะ ซึ่งหากมีการประชุม
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สภามหาวิทยาลัยฯ ตามกำหนดการเดิม คือเดือนละ 1  ครั้ง จะไม่สามารถพิจารณาหลักสูตรได้ทันตามกำหนด 
ฉะนั้น จึงเห็นว่าในรอบ 1 เดือน ควรมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมอีก 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาในเรื่องของ
หลักสูตรให้ทันตามกำหนด 
 ทั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่จะต้องเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ อีกเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น จึงเห็นด้วยว่าควรจะเพ่ิมการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ในเดือนมีนาคม และเมษายน เป็นเดือนละ 2 ครั้ง โดยจัดในช่วงกลางเดือน 1 ครั้ง และช่วงปลายเดือนอีก 1 ครั้ง 
โดยให้ทยอยนำหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการจัดประชุมจะจัดเป็นการประชุมแบบออนไลน์ หรือแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) นั้น ให้พิจารณาสถานการณ์ของ COVID -19 ว่าคลี่คลายลงหรือไม่ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   ๑1.30 น. 
 
 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 
 


